

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
วันจันทร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมอาคารจามจุรี องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายบัญญัติ บัวชุม	ประธานสภาฯ	บัญญัติ บัวชุม	
๒	นายถาวร จิตมาตย์	รองประธานสภาฯ	ถาวร จิตมาตย์	
๓	นายประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี	ส.อบต.หมู่ ๒	ประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี	
๔	นายยอด เคนกิ	ส.อบต.หมู่ ๓	ยอด เคนกิ	
๕	นายราตรี แจ็กมาก	ส.อบต. หมู่ ๔	ราตรี แจ็กมาก	
๖	นายสำราญ แสนมิตร	ส.อบต.หมู่ ๕	สำราญ แสนมิตร	
๗	นายชัยชนะ ยะไวย์	ส.อบต.หมู่ ๗	ชัยชนะ ยะไวย์	
๘	นายทองยิ้ม บัวสาย	ส.อบต.หมู่ ๘	ทองยิ้ม บัวสาย	
๙	นายคงไทย บุตรดี	ส.อบต.หมู่ ๙	คงไทย บุตรดี	
๑๐	นายเกรียงไกร คำวัน	ส.อบต.หมู่ ๑๐	เกรียงไกร คำวัน	
๑๑	นายสิมมา เมคัน	ส.อบต.หมู่ ๑๑	สิมมา เมคัน	
๑๒	นางสาวนันทรัตน์ ราชชมภู	ส.อบต.หมู่ ๑๒	นันทรัตน์ ราชชมภู	
๑๓	นางเครือวัลย์ ธงวาท	ส.อบต.หมู่ ๑๓	เครือวัลย์ ธงวาท	
๑๔	นายภานุวัฒน์ เหลื่อมเกา	ส.อบต.หมู่ ๑๔	ภานุวัฒน์ เหลื่อมเกา	
๑๕	นายชายแดน ศรีมณีรัตน์	ส.อบต.หมู่ ๑๕	ชายแดน ศรีมณีรัตน์	
๑๖	นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	เลขานุการสภาฯ	เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายภักดี สุขรี	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ภักดี สุขรี	
๒	นายครสวรรค์ ฤทธิกร	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ครสวรรค์ ฤทธิกร	
๓	นายชาญเดช ถานัน	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ชาญเดช ถานัน	
๔	นายเวินมา บัวชุม	เลขานุการนายกฯ	เวินมา บัวชุม	
๕	นางเทพดารา นวลตา	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เทพดารา นวลตา	
๖	นางธนภร ทิพย์วงศ์	หัวหน้าสำนักปลัด	ธนภร ทิพย์วงศ์	
๗.	นางมลินี เพ็ชรมี	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	มลินี เพ็ชรมี	
๘.	นายชาติรี ศรีเรือง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชาติรี ศรีเรือง	
๙.	นางลำซัย บัวชุม	ผ.ช.นักพัฒนาชุมชน	ลำซัย บัวชุม	

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น

ที่ประชุมพร้อมเลขานุการสภาฯเชิญประธานสภาฯดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ ญัตติประธานแจ้งให้ทราบ

ประธานสภา ๑.๑.สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม แจ้งให้ไปรับประกาศเกียรติคุณสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระดับ AA (๙๕ คะแนนขึ้นไป) ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมธาตุนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม

๑.๒ การจัดงานประเพณีบุญเดือนสี่ อำเภอเรณูนคร ซึ่งจัดงานขึ้นในวันที่ ๔- ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ นายอำเภอเรณูนครขอความร่วมมือตำบลของเราต้องส่งนางรำจำนวน ๒๔๐ คนแต่งกายผ้าพื้นเมือง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖

ประธานสภา ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้รายงานการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน กกก.ตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วปรากฏว่าเป็นไปตามระเบียบวาระ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเสนอต่อสภาเพื่อรับรองรายงานการประชุมต่อไป

ประธานสภา ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ท่านใดมีความประสงค์จะแก้ไขหรือเพิ่มเติม รายงานหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม - รับรอง รายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ (ต่อ)

ประธานสภา ให้เจ้าหน้าที่นำเสนอการขออนุมัติเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนประจำปี ๒๕๖๖ ที่ทำเรื่องขอยืมเพิ่มเติม

นางลำชัย บัวชุม แจ้งเรื่องการเสนอโครงการขออนุมัติกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนทำเรื่องขอยืมเพิ่มเติม มีกลุ่มที่ส่งเงิน และทำเรื่องมาอีก ๕ กลุ่มได้แก่

๑. กลุ่มโครงการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ม.๑ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท
๒. กลุ่มเลี้ยงไก่บ้านหนองแขง ม.๘ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓. กลุ่มขนมจีนบ้านเนินน้ำคำ ม.๑๐ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๔. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านโคกอนามย์ ม.๑๑ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๕. กลุ่มเกษตรกรบ้านโคกพัฒนา ม.๑๒ จำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โดยทั้ง ๕ กลุ่มได้ส่งโครงการเพื่อขออนุมัติกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนดังกล่าวมาพร้อมนี้แล้ว ซึ่งครบทุกกลุ่มแล้ว โดยทุกกลุ่มมีกำหนดส่งในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗

ประธานสภา ขอมติที่ประชุมในการอนุมัติโครงการขออนุมัติเงินกู้ยืมเศรษฐกิจชุมชนที่ได้เสนอเข้ามาจำนวน ๕ กลุ่ม

มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบให้อนุมัติโครงการกู้ยืมเงินเศรษฐกิจชุมชนทั้ง ๕ โครงการเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

นายกฯ เรื่องการเสนอแผนพัฒนาทางด้านแหล่งน้ำต่างๆ อยากให้ ส.อบต.ตรวจสอบในพื้นที่ว่ามีแหล่งน้ำหรือความต้องการที่จะผันน้ำแหล่งน้ำต้นทุนมาใช้ในการเกษตรให้แจ้งเพิ่มแผนของเราเพื่อทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายสิมมา เมคัน ส.อบต.หมู่ ๑๑ เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งและอยากเสนอให้มีการส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ที่ไม่ใช่การทำนาปรัง เช่นพริกขี้หนู เมล็ด ยาสูบ มันฝรั่ง ฯลฯ ขอแค่มีแหล่งน้ำเราทำได้

นายกฯ ไทย บุตรี ส.อบต.หมู่ ๙ สอบถามเรื่องการจัดหาโถสุขภัณฑ์ ว่า อบต.ยังจะมีการจัดหาหรือไม่

นายประสิทธิ์ชัย โคตรทุมมี ส.อบต.หมู่ ๒ สอบถามเรื่องการขอจดทะเบียนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์มีขั้นตอนอย่างไร

นายทองยิ้ม บัวสาย ส.อบต.หมู่ ๘ สอบถามเรื่องการเรียกร้องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีไม่ได้รับเงินสามารถดำเนินการได้หรือไม่ถ้าได้ให้ติดต่อที่ไหนอย่างไร

นายชัยชนะ ยะไวย์ ส.อบต.หมู่ ๙ เสนอการบริหารจัดการเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒ โดยอยากให้มีการเชิญคกก.กลุ่มเข้ามาประชุมในห้วงเดือน ธันวาคม เพื่อทำความเข้าใจและกระตุ้นเตือนแต่ละกลุ่ม

นายกฯ เรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชเสริมรายได้ก็อยู่ในนโยบายอยู่แล้ว เรื่องการจัดหาโถสุขภัณฑ์ คงไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติม เนื่องจากตามที่ ผู้ใหญ่บ้านได้สำรวจมาทางจังหวัดได้ จัดสรรให้จนครบถ้วนแล้ว ส่วนเรื่องการขอจดทะเบียนกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ตอนนี้ยังรอการมอบหมายอย่างเป็นทางการก่อน ส่วนเรื่องการเรียกร้องเงินฌาปนกิจสงเคราะห์อยู่ที่ ระเบียบของกลุ่มว่ากำหนดไว้อย่างไร และเรื่องการบริหารจัดการเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน ๒ ผมจะให้ จนท.ดำเนินการตามที่เสนอครับ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ หากไม่มีผู้ใดเสนออะไรเพิ่มเติมผมในนามประธานสภาฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ ในการประชุมครั้งต่อไป จะออกเป็นหนังสือแจ้งอีกครั้งหนึ่ง สำหรับวันนี้เราได้ประชุมมาจนครบระเบียบวาระแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ

(ลงชื่อ) เกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายเกษมศักดิ์ ทิพย์วงศ์)

ตำแหน่ง เลขาธิการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) ถาวร จิตมาตย์ กรรมการ
(นายถาวร จิตมาตย์)

(ลงชื่อ) ยอด เคนกิ กรรมการ
(นายยอด เคนกิ)

(ลงชื่อ) เครือวัลย์ ธงวาท กรรมการ
(นางเครือวัลย์ ธงวาท)

(ลงชื่อ) บัญญัติ บัวชุม ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายบัญญัติ บัวชุม)

ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่